



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่การปฏิบัติตามแผนบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ร่วมกันต่อไป

ข้าพเจ้า นางลักขณา หิรัญวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม ปราศจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานต่างหลักธรรมาภิบาล สร้างทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และไม่ทนต่อความทุจริต มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีการเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสารเบาะแสทุจริตผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางลักษณา หิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่